

*

Số 114 - BC/HU

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết đơn thư trên đường dây nóng của Tỉnh ủy tại xã Đa Kia

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc giải quyết phản ánh của công dân trên đường dây nóng, Huyện ủy Bù Gia Mập báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Qua tiếp nhận phản ánh của công dân xã Đa Kia về việc thu phí cấp giấy đi lại trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội của UBND xã Đa Kia, Huyện ủy Bù Gia Mập đã chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã Đa Kia (Công văn 242-CV/HU ngày 18/8/2021). Tiếp sau đó Huyện ủy tiếp tục nhận được phản ánh về việc đồng chí Trưởng CA xã đi ra ngoại tỉnh trong thời gian thực hiện giãn các xã hội, Huyện ủy đã chỉ đạo Công an huyện, Đảng ủy xã giải quyết theo quy định(Công văn 260-CV/HU ngày 8/9/2021); đồng thời yêu cầu Đảng ủy xã kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức liên quan đến việc thu phí cấp giấy đi lại của người dân.

2. Kết quả giải quyết

Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND xã Đa Kia báo cáo (Báo cáo số 35/BC-UBND) việc thu lệ phí cấp đơn xác nhận của người dân được UBND xã Đa Kia thu từ 27/7/2021 đến ngày 4/8/2021, lệ phí thu theo 1 trường hợp chứng thực là 10.000 đồng/1 trường hợp. Hồ sơ giấy tờ được lưu đầy đủ có danh sách từng cá nhân lên làm đơn xác nhận; số tiền thu được nộp về bộ phận kế toán của UBND xã.

Sau khi nắm được tình hình thu phí chứng thực giấy xác nhận như vậy là chưa phù hợp với tinh thần chung tay cùng nhân dân phòng, chống dịch Covid. Ngay chiều ngày 04/8/2021 UBND xã đã ngừng việc thu phí, lệ phí liên quan đến đơn xác nhận; đồng thời giao bộ phận chuyên môn tổng hợp danh sách đã thu (tổng có 745 lượt người xác nhận) để trả lại tiền đã thu cho người dân. UBND Đa Kia đã trả lại số tiền trên đến từng trường thông qua Ban lãnh đạo các thôn.

Trường hợp Đ/c Nguyễn Cơ Công – Trưởng công an xã tham gia trực phòng, chống dịch từ ngày 07/7/2021 khi trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16/CT-TTg, đến ngày 15/8/2021 thì kết thúc việc áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, địa bàn xã Đa Kia thuộc vùng vàng theo quy định UBND tỉnh. Do trên địa bàn tỉnh đã hết giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg; Đ/c Công có làm đơn trình Lãnh đạo Công an huyện và đồng chí Bí thư đảng ủy – Chủ tịch UBND xã

về nguyện vọng cá nhân giải quyết việc gia đình đi đón 02 cháu nhỏ về nhập học và đã được cấp ủy địa phương, lãnh đạo Công an huyện phê duyệt.

Đối với nội dung phản ánh của ông Hùng việc lãnh đạo UBND xã Đa Kia bao che người thân lấn chiếm đất gia đình ông, nội dung này UBND huyện Bù Gia Mập đã chỉ đạo Thanh tra huyện xác minh, giải quyết (ngày 8/10/2021 UBND huyện họp thông qua Kết luận thanh tra).

3. Nhận xét

Đối với việc thu phí cấp giấy đi đường, xã thực hiện thu theo Thông tư 226/2016TT-BTC ngày 11/11/2016 “*về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực*” và Quyết định số 1042/QĐ- BTP ngày 9/5/2018 “*Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp*”. Tuy nhiên, việc thu phí liên quan cấp giấy đi lại trong lúc dịch bệnh diễn ra phức tạp đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn là chưa phù hợp với thực tế.

Các sự việc trên đã được xã chấn chỉnh nghiêm túc, nguyên nhân một phần là do nhận thức của cán bộ chuyên môn chưa sâu sắc trong việc đồng hành, giúp người dân giảm bớt khó khăn trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, mặt khác lãnh đạo UBND xã chưa sâu sát trong công tác quản lý cán bộ dẫn đến để sự việc sai sót trên. Thường trực Huyện ủy yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Đa Kia nghiêm túc kiểm điểm cán bộ chuyên môn, lãnh đạo UBND xã trong điều hành, quản lý cán bộ.

Trên đây là báo cáo của Huyện ủy Bù Gia Mập về giải quyết các phản ánh trên đường dây nóng của Tỉnh ủy tại xã Đa Kia./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Nội chính Tỉnh ủy,
- BTV Huyện ủy,
- Đảng ủy, UBND xã Đa Kia,
- LĐ, CVVPFU,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Phùng Hiệp Quốc